



ถาม – ตอบ

มาตรการการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ประจำปี 2564

1. การให้เงินกู้ C-19

ถาม	ทำไม ? ไม่ให้กู้ได้เลย โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขใด ๆ จึงจะถือว่าช่วยเหลือสมาชิกด้วยความจริงใจ
ตอบ	<p>1. วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินแก่สมาชิก โดยการให้เงินกู้</p> <p>2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ดำเนินการภายใต้ ข้อกำหนดของ พ.ร.บ.สหกรณ์ และคำแนะนำของ นายทะเบียนสหกรณ์ โดยต้องคำนึงถึงความสามารถในการชำระรายเดือน และมีเงินเดือน คงเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพ รวมถึงต้องมีหลักประกันที่มั่นคงและคุ้มกับมูลหนี้ เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงของสหกรณ์</p> <p>3. การกำหนดวงเงินคงเหลือหลังหักนั้น ต้องปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินได้รายเดือนฯ คือ ให้หักได้ไม่เกิน 70 % ของเงินได้</p> <p>4. คณะกรรมการฯ ได้วิเคราะห์และประมวลผลการพิจารณาให้เงินกู้ โดยเน้นที่ช่วยเหลือสมาชิก ให้ได้มากที่สุด</p> <ul style="list-style-type: none">- ณ เดือนเมษายน 2564 มีสมาชิก 19,276 คน สมาชิกที่เงินเดือนเหลือ 15 % จำนวน 15,205 คน คิดเป็นร้อยละ 78.88 % ของสมาชิกทั้งหมด อีก 21.12 % คือ ผู้ที่กู้เต็ม 90 % ของหุ้นแล้ว หรือมีเงินเดือนเหลือไม่ถึง 15 %- จึงเป็นที่มาของการให้เงินกู้ C-19 เพื่อไม่เกิดปัญหาเรื่องหลักประกันเงินกู้ จึงกำหนด ให้กู้โดยให้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน และใช้วิธีรับเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่อลด ความเสี่ยงในติดเชื้อโควิด <p>สรุปผลการให้เงินกู้ C-19 ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 สมาชิกกู้เงิน จำนวน 3,916 คน รวมเป็นเงิน 129,192,240 บาท แต่โครงการนี้ สมาชิกที่ยังไม่กู้ สามารถยื่นคำขอได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2564</p>

2. การพักชำระหนี้ 3 เดือน

ถาม	ทำไม ? ไม่พักชำระหนี้ให้เลยเหมือนกับธนาคารออมสิน
ตอบ	<p>ธนาคารออมสิน มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ในการพักชำระหนี้ นั้น นโยบายกำหนดมาจากรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือ และกระตุ้นเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบผลกำไร-ขาดทุนนั้น ไม่กระทบกับธนาคาร</p> <p>สำหรับสหกรณ์ฯ มีสถานะเป็นนิติบุคคล เจ้าของกับลูกค้าเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน ความรับผิดชอบต่อผลกำไรขาดทุนนั้น กระทบต่อสมาชิกทุกคน คณะกรรมการที่เข้ามาบริหารงานภายใต้ พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ ดังนั้น ในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคราคาโควิด คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการพักชำระหนี้ได้ 1 สัญญา ระยะเวลา 3 เดือน และต้องปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน และการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ประกาศลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยจะต้องกำหนดระยะเวลาโครงการให้ชัดเจน การพักชำระหนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าประกันก่อน</p>
ถาม	ทำไม ? ต้องให้ลูกค้าประกันเซ็นยินยอมอีก เพราะเป็นการพักชำระหนี้ ไม่ใช่การกู้ยืมเงิน
ตอบ	<p>มาตรา 700 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์</p> <p>“ ถ้าค้ำประกันหนี้อื่นจะต้องชำระ ณ เวลาที่กำหนดแน่นอน และเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ ผู้ค้ำประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ เว้นแต่ ผู้ค้ำประกันจะได้ตกลงด้วยในการผ่อนเวลานั้น ข้อตกลงที่ผู้ค้ำประกันทำไว้ล่วงหน้าก่อนเจ้าหนี้ผ่อนเวลา อันมีผลเป็นการยินยอมให้เจ้าหนี้ผ่อนเวลา ข้อตกลงนั้นใช้บังคับมิได้”</p> <p>การพักชำระหนี้ คือ การผ่อนเวลาให้ลูกหนี้ หากผู้ค้ำประกันไม่ยินยอม ก็จะทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากการค้ำประกัน ส่วนเงินกู้ที่ใช้หุ้่นเป็นประกัน หรือกู้ไม่เกิน 90 % ของหุ้่น ไม่ได้กำหนดให้ผู้ค้ำประกันต้องยินยอม</p>
ถาม	ทำไม ? ต้องใช้เอกสารประกอบ ตรวจสอบลายมือ ทำให้เกิดความยุ่งยาก
ตอบ	การกำหนดแนวปฏิบัติให้มีลายมือชื่อของสมาชิกไว้ในระบบ เพื่อใช้ตรวจสอบ เมื่อสมาชิกทำนิติกรรมกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริต หรือการปลอมแปลงลายมือชื่อ และปฏิเสธความรับผิดชอบ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์
ถาม	ทำไม ? ไม่ให้พักชำระหนี้ได้ทุกสัญญา
ตอบ	เพราะ จำเป็นต้องมีเงินเข้ามาในระบบ เพื่อใช้ในการให้เงินกู้แก่สมาชิกประจำเดือน สำรองไว้เมื่อสมาชิกมาถอนเงินฝาก ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้สหกรณ์ และค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสหกรณ์